



ประกาศ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

เรื่อง แจ้งยกเลิกวงเงินสินเชื่อเครดิตพร้อมใช้ สำหรับสมาชิกแม่คโคร

ตามที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจออกผลิตภัณฑ์ และ/บริการทางการเงิน สินเชื่อเครดิตพร้อมใช้ สำหรับสมาชิกแม่คโคร และให้บริการสินเชื่อดังกล่าวแก่ลูกค้าเรื่อยมา

บัดนี้ ธนาคารมีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ทราบว่า ธนาคารจะยุติการให้บริการสินเชื่อเครดิตพร้อมใช้ สำหรับสมาชิกแม่คโคร โดยขอยกเลิกวงเงินสินเชื่อเครดิตพร้อมใช้ สำหรับสมาชิกแม่คโคร ที่มีอยู่กับธนาคาร โดยให้มีผลเป็นอันยกเลิกนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีผลให้ลูกค้าไม่สามารถเบิกใช้วงเงินสินเชื่อดังกล่าวได้อีกต่อไป ทั้งนี้ หากมีการขอเบิกใช้วงเงินสินเชื่อก่อนวันที่มีผลเป็นอันยกเลิกวงเงินสินเชื่อดังกล่าว ธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาสำหรับการให้เบิกใช้วงเงินสินเชื่อดังกล่าวตามสัญญาสินเชื่อเครดิตพร้อมใช้ สำหรับสมาชิกแม่คโคร

หากลูกค้าประสงค์จะดำเนินการเพื่อยกเลิกวงเงินสินเชื่อก่อนวันที่ยกเลิกวงเงินสินเชื่อข้างต้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ตามรายละเอียดข้างท้ายประกาศนี้ และในการยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ลูกค้ายังคงมีภาระในการชำระหนี้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยที่ค้างชำระ รวมทั้งหนี้สินทุกชนิดทุกจำนวนที่ลูกค้ามีต่อธนาคารตามสัญญาสินเชื่อเครดิตพร้อมใช้ สำหรับสมาชิกแม่คโครอยู่เช่นเดิมตามใบแจ้งยอดบัญชี / ใบเสร็จรับเงิน ที่ธนาคารจะจัดส่งให้จนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้ดังกล่าวเสร็จสิ้น ซึ่งลูกค้ายังสามารถชำระหนี้ได้ตามปกติผ่านแอปพลิเคชัน (Application) True Money Wallet ของบริษัท ทรู มัศจรรย์ จำกัด ได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ลูกค้าจะสามารถชำระหนี้ผ่านช่องทางหรือวิธีการอื่นใด ที่ธนาคารแจ้งให้ทราบตามใบแจ้งยอดบัญชี / ใบเสร็จรับเงิน และเมื่อลูกค้าชำระหนี้ให้แก่ธนาคารเสร็จสิ้น ธนาคารจะปิดบัญชีสินเชื่อให้แก่ลูกค้าโดยอัตโนมัติ

ธนาคารขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ลูกค้าได้มอบความไว้วางใจใช้บริการวงเงินสินเชื่อของธนาคาร ด้วยดีเสมอมาและธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากลูกค้าด้วยดีดังเช่นที่ผ่านมา และขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ หากลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกในการยกเลิกวงเงินสินเชื่อ หรือมีข้อสงสัยประการใดหรือประสงค์ใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่นใดของธนาคาร กรุณาติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2697-5454 ในวันและเวลาทำการของธนาคาร

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

(นายกมลภู ภูริดิฐสกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงาน